

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 2 มิถุนายน 2559

เรื่อง

1. เด็กไทยสูงไม่เกิน170ซม.เหตุที่มมนน้อย-ภาวะเนือยนิ่ง
2. ชีไม่ดื่มนมทำคนไทยเตี้ยต่ำกว่าในอาเซียน-โลก4-7เท่า/แนะนำมจีวันละ1-2แก้ว
3. เด็กไทยเตี้ย เหตุที่มมนน้อย แนะนำวิธีเพิ่มความสูง
4. จัดทำแผนที่ที่ดินโซนนิ่งพืชเศรษฐกิจผ่าน882ศูนย์ทั่วประเทศ
5. ก.เกษตรฯ ชงเกณฑ์ช่วยเกษตรกร
6. ส่ง3โครงการช่วยเกษตรกรช.อนุมัติงบ928ล้าน/พณ.เปิดธงฟ้าลดค่าครองชีพ
7. เกษตรฯ ปลอ่ยกู้สินเชื่อ 1.8 พันล้านบาทอุ้มเกษตรกรเจอแล้งชดเชยดอกเบี้ย 3%
8. ย้ายฐานทำฝนเติมเขื่อนภูมิพล
9. ภาพข่าว: มอบใบจดทะเบียนสหกรณ์
10. คอถันน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

หนังสือพิมพ์

- มติชน  
สยามรัฐ  
บ้านเมือง  
คมชัดลึก  
มติชน  
สยามรัฐ  
ไทยรัฐ  
โพสต์ทูเดย์  
สยามรัฐ  
บ้านเมือง

\*\*\*\*\*

# เด็กไทยสูงไม่เกิน170ซม.

## ●เหตุที่มันน้อย-ภาวะเนือยนิ่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำรวจพบคนไทยต็มนมเฉลี่ย 14 ลิตร/ปี น้อยกว่า ปท.ทั่วโลก 4-7 เท่า กรมอนามัยชี้เป็นสาเหตุทำเด็กตัวเตี้ย และเพิ่มปริมาณ ควบเล่นกีฬา-นอนวันละ 9-11 ชม.ช่วยได้

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยเนื่องในวันต็มนมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี ว่า นมเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับทุกวัย เพราะในนมมีโปรตีนคุณภาพดีและมีแคลเซียมในปริมาณสูงเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน โดยเฉพาะนมสดรสจืดมีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่านมที่มีการปรุงแต่งด้วยน้ำตาลและกลิ่น เนื่องจากมีแคลเซียมในปริมาณมาก ช่วยสร้างกระดูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กด้านความสูง นอกจากนี้ จากข้อมูลการศึกษาของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย โดยนำเอานมโคสดแท้ นมปรุงแต่งรสหวาน นมเปรี้ยว ปริมาณ 100 มิลลิลิตร (มล.) เท่ากันมาเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการพบว่านมโคสดแท้จะให้สารอาหารที่จำเป็น ได้แก่ โปรตีน 3.3 กรัม (ก.) แคลเซียม 122 มิลลิกรัม (มก.) วิตามินเอ 38 ไมโครกรัม วิตามินบี2 0.21 มก. ในขณะที่นมปรุงแต่ง รสหวานกลับให้สารอาหารที่จำเป็นน้อยกว่าคือ โปรตีน 2.3 ก. แคลเซียม 101 มก. วิตามินเอ 38 ไมโครกรัม และวิตามินบี2 0.20 มก.

นพ.วชิระกล่าวอีกว่า จากผลสำรวจการบริโภคนมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 พบว่าคนไทยต็มนมน้อยมาก เฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี ในขณะที่อัตราการต็มนม

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ 60 ลิตร/ปี และทั่วโลกเฉลี่ย คนละ 103.9 ลิตร/ปี หรือกล่าวได้ว่าอัตราต็มนมคนไทยยังต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ 19 ปี มีความสูงเฉลี่ยไม่มาก โดยผู้ชายสูงเฉลี่ย 169.5 เซนติเมตร (ซม.) ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.7 ซม. โดยมีผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการต็มนม วันละประมาณ 2-3 แก้ว ร่วมกับกิจกรรมทางกายประเภทที่มีการยืดตัว เช่น ว่ายน้ำ เล่นบาสเกตบอล เป็นต้น และการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอเป็นการเพิ่มฮอร์โมนการเจริญเติบโตที่ส่งผลต่อการเพิ่มความสูงได้ โดยเด็กก่อนวัยเรียน ควรนอน 10-13 ชั่วโมง วัยเรียนควรนอน 9-11 ชั่วโมง และวัยรุ่น 8-10 ชั่วโมง

“วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารเพิ่ม เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและชะลอการสูญเสียมวลกระดูก ป้องกันโรคกระดูกพรุน และนำไปให้ต็มนมสดรสจืดวันละ 1-2 แก้ว ส่วนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ ภาวะอ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ควรต็มนมชนิดพร่องมันเนยหรือขาดมันเนยเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไขมันเกินต็มวันละ 1-2 แก้ว” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

## ■ ต่ำกว่าในอาเซียน-โลก4-7เท่า/แนะนำฉีดวันละ1-2แก้ว

# ชีไม่ดื่มนมทำคนไทยเตี้ย

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าว ว่า นมมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับทุกวัย เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน โดยเฉพาะนมสดรสจืดมีคุณค่าโภชนาการดีกว่านมปรุงแต่งน้ำตาลและกลั่น เนื่องจากมีแคลเซียมมาก ข้อมูลการศึกษาสำนักโภชนาการกรมอนามัยโดยน่านมโคสดแท้ นมปรุงแต่งรสหวาน นมเปรี้ยว ปริมาณ 100 มล.เท่ากันมาเปรียบเทียบคุณค่าโภชนาการพบว่านมโคสดแท้จะให้สารอาหารที่จำเป็นมากกว่า

นพ.วชิระกล่าวว่า ผลสำรวจบริโภคนมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 58 พบคนไทยดื่มนมน้อยมาก เฉลี่ยคนละ 14 ลิตรต่อปี ขณะที่อัตราดื่มนมในเอเชียตะวันออก เฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ย คนละ 103.9 ลิตรต่อปี กล่าว

ได้ว่าอัตราดื่มนมคนไทยยังต่ำกว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยเมื่ออายุ 19 ปี มีความสูงเฉลี่ยไม่สูงโดยผู้ชายสูงเฉลี่ย 169.5 ซม. ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.7 ซม. มีผลการศึกษแสดงให้เห็นว่าดื่มนม วันละ 2-3 แก้ว ร่วมกับกิจกรรมทางกายที่มีการยืดตัว เช่น วายน้ำ บาสเกตบอล พักผ่อนที่เพียงพอจะเพิ่มฮอร์โมนการเติบโตที่ส่งผลเพิ่มความสูงได้ โดยเด็กก่อนวัยเรียน ควรนอน 10-13 ชั่วโมง วัยเรียน 9-11 ชั่วโมง และวัยรุ่น 8-10 ชั่วโมง “ทั้งนี้ วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แนะนำให้ดื่มนมสดรสจืดวันละ 1-2 แก้วส่วนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพได้แก่ อ้วน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ความดันสูง เบาหวาน ควรดื่มนมชนิดพร่องมันเนย-ขาดมันเนย วันละ 1-2 แก้ว”

## เด็กไทยเตี้ย เหตุดื่มนมน้อย แนววิธีเพิ่มความสูง

น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 1 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันเด็กนมโลก เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ซึ่งนมถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับทุกวัย เพราะมีโปรตีน คุณภาพดีและมีแคลเซียมในปริมาณสูง เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน โดยเฉพาะนมสูตรสกัดมีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่านมที่มีการปรุงแต่งด้วยน้ำตาลและกลิ่น เนื่องจากมีแคลเซียมในปริมาณมาก ช่วยสร้างกระดูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กด้านความสูง

น.พ.วชิระ กล่าวว่า จากข้อมูลการศึกษาของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย โดยนำเอานมโคสดแท้ นมปรุงแต่งรสหวาน นมเปรี้ยว ปริมาณ 100 มิลลิลิตร เท้ากันมาเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ พบว่า นมโคสดแท้จะให้สารอาหารที่จำเป็น ได้แก่ โปรตีน 3.3 กรัม แคลเซียม 122 มิลลิกรัม วิตามินเอ 38 ไมโครกรัม วิตามินบี 2 0.21 มิลลิกรัม ในขณะที่นมปรุงแต่งรสหวานกลับให้สารอาหารที่จำเป็นน้อยกว่า

คือ โปรตีน 2.3 กรัม แคลเซียม 101 มิลลิกรัม วิตามินเอ 38 ไมโครกรัม และวิตามินบี 2 0.20 มิลลิกรัม

“จากผลสำรวจการบริโภคนมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 พบว่า คนไทยดื่มนมน้อยมาก เฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี ในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ย คนละ 103.9 ลิตรต่อปี หรือกล่าวได้ว่าอัตราการดื่มนมคนไทยยังต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ 19 ปี มีความสูงเฉลี่ยไม่สูงโดยผู้ชายสูงเฉลี่ย 169.5 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.7 เซนติเมตร โดยมีผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการดื่มนม วันละประมาณ 2-3 แก้ว ร่วมกับกิจกรรมทางกายประเภทที่มีการยืดตัว เช่น วู่ว่ายน้ำ และเล่นบาสเกตบอล เป็นต้น และการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอเป็นการเพิ่มฮอร์โมนการเจริญเติบโตที่ส่งผลต่อการเพิ่มความสูงได้ โดยเด็กก่อนวัยเรียน ควรนอน 10-13 ชั่วโมง วัยเรียนควรนอน 9-11 ชั่วโมง และวัยรุ่น 8-10 ชั่วโมง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว



## จัดทำแผนที่ที่ดิน โซนนิ่งพืชเศรษฐกิจ ผ่าน 882 ศูนย์ทั่วประเทศ

● กระทรวงเกษตรฯ แจงความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ถ่ายทอดความรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตร 882 ศูนย์ทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตหากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่เหมาะสม

สุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่ง) ให้เห็นเป็นรูปธรรมในพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบริหารพื้นที่เกษตรกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ของเกษตรกรในพื้นที่รอบๆ หรือในตำบลที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตร (ศพก.) จำนวน 882 ศูนย์ซึ่งมี

การชี้แจงให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และรู้จักใช้อุปกรณ์แผนที่ในพื้นที่ของตนเอง ส่วนมาตรการที่สองสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรพืชเศรษฐกิจทั้ง 13 ชนิดที่สำคัญในปี 2559 คือ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ข้าว ยางพารา มะพร้าว กาแฟ สับปะรด เงาะ ทุเรียน ลำไย และมังคุด ทำให้ทราบว่ามีพืชแต่ละชนิดมีความต้องการใช้ในประเทศปริมาณเท่าใด การส่งออกมีปริมาณมากน้อยเพียงใด

ขณะที่ สุธเรศ เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนิกกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดทำแผนที่เขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรสำหรับพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดรายชนิดพืช ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ และส่งมอบข้อมูลแผนที่ดังกล่าวให้แก่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรนำไปใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนและส่งเสริมในระดับพื้นที่ครบทั้ง 882 ศูนย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคของหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติ และส่งเสริมในพื้นที่เขตเหมาะสม (S1 และ S2) มีการอบรมให้เกษตรกรสามารถดูและใช้แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ของตนเองว่ามีความเหมาะสมในระดับใด หรือไม่เหมาะสมกับพืชชนิดใด หากไม่เหมาะสมจะต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปทำการเกษตรด้านอื่น

# ชง3ข้อช่วยเกษตรกรสู้แล้ง จ่ายชดเชย-ยึดหนี้-กู้ดบ.ต่ำ

ก.เกษตรฯชงหลักเกณฑ์ช่วยเกษตรกร  
จ่ายชดเชย-ยึดหนี้-กู้ดอกเบี่ยต่ำ ภาค  
ธุรกิจ-นักวิชาการชี้ทางการเร่งลดชั้น  
ตอนทำธุรกิจ (อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 1

### สู้แล้ง

#### ไอเอ็มดีมองไทย2ปัจจัยบวก

กรณีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการ  
จัดการ หรือไอเอ็มดี ประกาศผลการจัดอันดับ  
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ  
สมาชิกทั่วโลกประจำปี 2559 จากทั้งหมด 61  
ประเทศ โดยยกระดับให้ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ  
ที่ 28 จากปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ 30 เมื่อวันที่  
1 มิถุนายน นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์  
นักวิชาการอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์-การเมือง  
กล่าวว่า เป็นผลมาจากปัจจัยบวก 2 ประการ

คือ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะดี  
เติบโตของเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะดีขึ้น ขยายตัว  
ไปในทางบวก และประสิทธิภาพการทำงานของ  
ภาครัฐ รวมถึงการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะ  
เฉพาะการลดชั้นตอนการทำธุรกิจการลงทุน

#### เสนอ3ข้อหลักดันการค้า

นายสมชายกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยลบอีก 2 ประการต้องปรับปรุงคือ  
ประสิทธิภาพการทำงานของภาคเอกชน และ  
โครงสร้างพื้นฐาน ต้องเร่งให้มีการทำงานที่  
ชัดเจนและรวดเร็วขึ้น ดัชนีไอเอ็มดีอาจจะไม่  
ได้ช่วยเรื่องการค้าขายโดยตรง แต่จะเป็นการ  
ฉายภาพชัดขึ้นเพื่อเกิดการลงทุนมากขึ้น  
ขณะเดียวกัน ต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่นด้วย

อาทิ เสถียรภาพทางการเมือง จึงมีข้อเสนอแนะ  
ต่อรัฐบาลเพื่อให้การค้าขายของไทยดีขึ้น ใน  
ปัจจัยสำคัญ 3 ประการคือ 1.การวางตำแหน่ง  
เชิงกลยุทธ์ จะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า  
และบริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ด้วยการพัฒนา  
ศักยภาพบุคลากร 2.พัฒนาสาธารณูปโภค  
ขั้นพื้นฐาน และ 3.การพัฒนาด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศ (ไอที) สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้าและ  
บริการ เนื่องจากมองว่าการค้าขายการส่งออก  
ไทยที่ยังติดลบ นอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ  
แล้ว มองว่าไทยยังผลิตสินค้าไม่ตรงกับตลาด  
และผลิตสินค้าซ้ำกับประเทศอื่นในอาเซียน จึง  
ต้องปรับปรุงในส่วนนี้ การให้ความสำคัญกับการ  
เพิ่มมูลค่าสินค้าจะทำให้การค้าขายดีขึ้น

#### แนะปรับปรุงระบบภาษี

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธาน  
กรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า อันดับขีดความ  
สามารถทางการแข่งขันของไทยดีขึ้น เป็นผล  
จากทั้งภาครัฐ หน่วยงานราชการ รวมถึงภาค  
ธุรกิจเอกชนร่วมกันผลักดัน ที่ผ่านมามีอันดับ  
ไทยตกลงไปเพราะการขออนุญาตทำธุรกิจต่างๆ  
รวมถึงขั้นตอนของหน่วยงานราชการใช้เวลา  
มากเกินไป เมื่อปรับปรุงลดขั้นตอนลง ทั้งการ  
ขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน การก่อสร้าง ทำให้ลด  
เวลาลงไปได้มาก

กราฟิกมติชนรายวัน  
Matchon Daily Graphic  
(02.06.16)

## 'สมคิด'โรดโชว์ เปิด 3 จุดเปลี่ยน ดัน ศก.โต

- 1 มุ่งมั่นปฏิรูปเศรษฐกิจ**
  - ลดเหลื่อมล้ำ
  - ยกกระดับความสามารถแข่งขัน
  - สร้างธรรมาภิบาลของประเทศ
- 2 ลงทุนเมกะโปรเจกต์**

5 ปีพลิกโฉมความสามารถการแข่งขัน

  - ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
    - โครงการรถไฟ
    - โครงการอีสต์เทิร์นอีโคโนมิก คอร์ริดอร์
- 3 แรงทุนทั้งในและนอก**

แรงทุนจาก AEC

  - ไทยเป็น เเกตเวย์แห่งเอเชีย
  - ไทยเป็น
    - ฮับการบิน
    - ฮับการรักษายาบาล
    - ฮับการท่องเที่ยว



นายสมเกียรติกล่าวว่า นับจากนี้เพื่ออันดับการแข่งขันของไทยดีขึ้นต่อเนื่อง ควรจะปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องภาษีทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและทำธุรกิจ จะช่วยดึงดูดและนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะอัตราภาษีมีผลอย่างมากต่อการดึงดูดนักลงทุน นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจควรจะนำไอที รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น จะอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานง่ายขึ้น และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้รวดเร็วขึ้น ตรงนี้ก็จะสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับไทยดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

### ให้เครดิต'สมคิด'ผลักดัน

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ชีตความสามารถด้านการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของไทย จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนมากขึ้น คาดว่าปัจจัยหลักน่าจะมาจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนจากภาครัฐ ทั้งการกำหนดสินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอี การอัดฉีดเงินเข้าระบบ โดยเฉพาะระดับหมู่บ้าน และตำบล และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการเร่งแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า การปรับขึ้นอันดับดังกล่าว ถือว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางและต้องยกให้เป็นผลงานของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาตั้งแต่รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี โดยหยิบยกเรื่องความง่ายในการทำธุรกิจ (ease of doing business) เป็นวาระสำคัญ หลังจากนั้น ก็มีความคืบหน้าในการแก้ไขกฎระเบียบ อุปสรรคในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนก็ดูมีความคืบหน้าไปค่อนข้างมาก

นายวัลลภกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลจะเดินหน้าค่อนข้างมากแล้ว แต่ภาคเอกชนก็ยังคงต้องการให้รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงการคลังเดินหน้าต่อไป รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาที่ไอเอ็มดีแนะนำไทย โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา และการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันที่จะช่วยให้อันดับของไทยดีขึ้นในปีต่อไป

### สรรพากรแจงขยายรอบหักภาษี

สำหรับแนวทางปฏิบัติภายหลังประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อการลงทุนในประเทศ ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559 ที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 กำหนดให้การลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถหักจ่ายได้เป็นจำนวน 2 เท่า โดยปรับปรุงเงื่อนไขในส่วนของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอาคารถาวรจาก "ต้องได้ทรัพย์สินนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559" เป็น "ไม่จำเป็นต้องได้ทรัพย์สินนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ให้เริ่มใช้สิทธิเมื่อได้ทรัพย์สินนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้แล้ว" ซึ่งจะทำให้การลงทุนในเครื่องจักรและอาคารถาวรขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เวลานานในการติดตั้งหรือก่อสร้าง นานกว่าการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ได้รับสิทธิตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

นายชุมพร เสนโสภา นิติกรเชี่ยวชาญ กรมสรรพากร กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวทำให้การลงทุนไม่จำเป็นต้องเสร็จภายในปีนี้ แต่ให้เริ่มใช้สิทธิในการลงทุนในปีนี้ เช่น กรณีซื้อเครื่องจักรมูลค่า 100 ล้านบาท อาจยังติดตั้งไม่เสร็จภายในปีนี้ แต่มีการจ่ายบางส่วนให้แก่ผู้ขายไปแล้วในปีนี้ ในจำนวน 50 ล้านบาท กรณีเช่นนี้ก็สามารถนำรายจ่าย 50 ล้านบาทของปีนี้มาลงเป็นรายจ่ายเพื่อคำนวณภาษีได้ โดยสามารถทยอยหักเป็นเวลา 5 ปี ส่วนอีก 50 ล้านบาทที่จ่ายให้แก่ผู้ซื้อในปีถัดไป ไม่สามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายได้

### รวมหักค่าเสื่อมได้ลดหย่อน2เท่า

นายชุมพรกล่าวว่า นอกเหนือจากให้นำรายจ่ายลงทุนในปีนี้ มาหักลดหย่อนภาษีได้แล้วนั้น การหักค่าเสื่อมของเครื่องจักร หรืออาคารที่เกิดจากการลงทุนดังกล่าวยังสามารถหักค่าเสื่อมได้ตามปกติ โดยทยอยหักได้ 5 ปี ปีละ 20% เมื่อรวมการให้นำรายจ่ายลงทุน มาหักลดหย่อนภาษีกับการหักค่าเสื่อมตามปกติแล้ว ทำให้ผู้ที่ลงทุนในปีนี้สามารถหักจ่ายได้เป็นสองเท่าจากปกติเท่าเดียว

นายชุมพรกล่าวว่า ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลที่กำหนดให้ปีนี้ในปีนี้แห่ง

การลงทุน กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนในปีนี้สามารถนำรายจ่ายเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการนั้น ได้แก่ การซื้ออุปกรณ์, เครื่องมือเครื่องใช้, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ยานพาหนะ, อาคารถาวร (ไม่รวมที่ดินและอาคารที่พักอาศัย) มาหักเป็นรายจ่ายเท่าที่จ่ายจริง สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558-31 ธันวาคม 2559 นั้น ดังนั้นผู้ประกอบการที่ลงทุนในปีนี้อาจนำรายจ่ายหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เท่านั้น เช่นลงทุน 1 ล้านบาท ก็หักเป็นรายจ่ายได้ 1 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประหยัดภาษีนิติบุคคลที่จ่ายในอัตรา 20%

### เงินเฟ้อพ.ค.สูงขึ้น 0.46%

นายสมเกียรติ ตริรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) ทั่วไป เดือนพฤษภาคม ว่า มีอัตรา 107.02 สูงขึ้น 0.56% จากเดือนเมษายนที่ผ่านมา และสูงขึ้น 0.46% เมื่อเทียบเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นอัตราขยายตัวเป็นบวกเดือนที่ 2 ของปี และสูงสุดในรอบ 1 ปี 5 เดือน ทำให้เฉลี่ยเงินเฟ้อ 5 เดือนแรก ติดลบเหลือ 0.20% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (หักอาหารและเชื้อเพลิง) เท่ากับ 106.58 สูงขึ้น 0.05% จากเดือนเมษายนที่ผ่านมา และสูงขึ้น 0.78% เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน เฉลี่ย 5 เดือนปีนี้สูงขึ้น 0.72%

นายสมเกียรติกล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเดือนพฤษภาคม จากสินค้า 450 รายการที่นำมาคำนวณเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้น 193 รายการ ส่วนใหญ่ในกลุ่มผัก เนื้อสัตว์ อีก 187 รายการราคาไม่เปลี่ยนแปลง และมี 70 รายการที่ราคาลดลง โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 1.05% โดยเฉพาะผักสด ถั่วฝักยาว เนื้อสุกร ไข่ไก่ อาหารสำเร็จรูป เนื่องจากผลกระทบภัยแล้ง ราคาบุหรี่ยุติสูงขึ้น 13.15% ค่าธรรมเนียมการศึกษาอุดมศึกษา ค่าขนส่ง ค่าตรวจโรค และเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ชนียงสูงขึ้น

"เงินเฟ้อไตรมาส 3 ยังผันผวนอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นกับอากาศและราคาพืชผลเกษตรเนื้อสัตว์ และราคาน้ำมันขยับไม่มาก โอกาสเงินเฟ้อไตรมาส 3 สูงขึ้น 1% และเพิ่มเป็น 2% ในไตรมาส 4 ได้" นายสมเกียรติกล่าว

### ผู้ว่ากรอภ.ชี้ศก.โลกเปราะบาง

ที่โรงแรมเรเนซองส์ นายวิโรจน์ ลั่นดีประภ



ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวปาฐกถาในงาน “Krungsri Business Forum 2016 : Thailand? Opportunity” ว่า ตั้งแต่ต้นปี 2559 ตลาดการเงินและตลาดทุนโลกมีความผันผวนสูงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ราคาน้ำมันที่ปรับลดลง และทิศทางการดำเนินนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลัก ซึ่งช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาความผันผวนลดลง จากทางการเงินผ่อนคลายนโยบายการเงินการคลังควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันปรับดีขึ้น และประเทศเศรษฐกิจหลักยังมีทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย ซึ่งแม้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย 2-3 เดือนข้างหน้า ดังนั้นโดยรวมเศรษฐกิจโลกจึงยังเปราะบาง ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามคือแนวโน้มการชะลอตัวเศรษฐกิจจีน การลงประชามติว่าจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่ รวมทั้งการดำเนินนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลัก เป็นต้น เพราะปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เกิดความผันผวนได้อีก

## แนวโน้มไทยฟื้นตัวชัด

นายวิรไทกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวชัดเจนขึ้น โดยมีแรงส่งจากการเบิกจ่ายและลงทุนรัฐบาล ที่ผ่านมาเป็นการลงทุนขนาดเล็ก ส่วนโครงการลงทุนขนาดใหญ่คาดว่าจะชัดเจนครึ่งปีหลัง และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี ส่วนการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ขยายตัวต่อเนื่อง ธปท. คาดว่าจีดีพีปีนี้ขยายตัว 3.1% แต่แรงส่งเศรษฐกิจยังไม่เข้มแข็ง เพราะการส่งออกไม่รวมทองคำติดลบ จากความต้องการในตลาดโลกและมีปัญหาเชิงโครงสร้าง ทำให้การลงทุนเอกชนขยายตัวต่ำ ทั้งนี้ การบริโภคขยายตัวต่ำ ซึ่งการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. จะเป็นแบบผ่อนคลายเพื่อช่วยเสริมการขยายตัวเศรษฐกิจ

## คลังปิดถกภาษีรถเกิน7ปี

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลพยายามสร้างการขยายการ

เติบโตเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีเสถียรภาพและมีคุณภาพ โดยที่ผ่านมามีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการต่างๆ โดยเป็นการลงทุนก่อน เพราะเอกชนยังขาดความเชื่อมั่นที่จะลงทุน ขณะนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะระงับลง น่าจะเพียงพอแล้ว ต่อไปต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นายสมชัยกล่าวว่า ในการปฏิรูปในระยะยาว กระทรวงการคลังได้ปฏิรูปด้านภาษี ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งจะมีการผลักดันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ออกมาในรัฐบาลนี้ ส่วนภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลสูงอยู่ระหว่างการศึกษาคาดสรุปได้ภายใน 1 เดือน สำหรับข้อเสนอการจัดเก็บภาษีรถยนต์ที่ใช้งานนานเกิน 7 ปี ตามแนวคิดของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สคอ.) ยังไม่เคยมีการหารือกันในการนี้ดังกล่าวแต่อย่างใด

## ก.เกษตรชงเกณฑ์ช่วยเกษตรกร

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมาทำให้เกิดผลกระทบต่อสวนผลไม้ของเกษตรกร โดยเฉพาะชาวสวนลำไย กระทรวงเกษตรฯ

ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้จึงเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ได้แก่ 1.กรณีที่ไม่ผลได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง จำนวน 25,000 ไร่ รัฐบาลจะให้การชดเชยก่อน วงเงิน 1,690 บาท/ไร่ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 2.ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ของเกษตรกร ที่ผ่านการรับรองจาก ก.ช.ภ.จ. ออกไปเป็นระยะเวลา 2 ปี และลดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราเดิมที่เกษตรกรต้องชำระลง 3% โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.แทนเกษตรกร ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 200,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี

## ให้กู้ปลูกทดแทนดอกเบี๋ยต่ำ

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า 3.ให้ ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกใหม่ทดแทนต้นเดิมที่เสียหายจากภัยแล้ง และการดูแลรักษา ในอัตราไร่ละ 10,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ หรือ 150,000 บาท/ราย ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งหมดไม่เกิน 120,000 ไร่ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของรัฐที่ผ่านการรับรองจาก ก.ช.ภ.จ.แล้ว วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยในอัตราเอ็มอาร์อาร์-2 หรืออัตราดอกเบี้ย 5% และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกร 3% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี สำหรับกำหนดชำระคืนและหลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส.กำหนด

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า 4.สนับสนุนสินเชื่อเพื่อลงทุนสร้างสระน้ำสำรองขอเกษตรกรระบบการให้น้ำแบบประหยัด และการขุดบ่อน้ำใต้ดิน เป็นต้น ในพื้นที่ของเกษตรกรเอง ซึ่งผ่านการรับรองจาก ก.ช.ภ.จ.แล้ว รายละไม่เกิน 130,000 บาท โดยขนาดของสระน้ำสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเกษตรกร วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 845 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยในอัตราเอ็มอาร์อาร์-2 และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี โดยกระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอมาตรการทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆ นี้



■ กษ.อนุมัติงบ928ล้าน/พณ.เปิดธงฟ้าลดค่าครองชีพ

# ส่ง3โครงการช่วยเหลือเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ รัฐบาล ครม. อนุมัติงบ 928 ล้านช่วยเหลือเกษตรกร ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ดูแลเกษตรกรพาณิชย์ เปิดมทรรวมธงฟ้าที่เมืองทองธานี

**พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ 3 โครงการ วงเงิน 928.79 ล้านบาท โครงการแรก ขออนุมัติจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 8,000 ตัน ให้เกษตรกรเป้าหมาย 23 จังหวัด จำนวน 1,280 หมู่บ้าน 64,000 ครัวเรือน พื้นที่ 640,000 ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 125 กิโลกรัม นำไปปลูกในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ โดยใช้งบประมาณของกรมการข้าว 206 ล้านบาท

โครงการ 2 ขออนุมัติ ครม.ให้มีการปรับเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูนาปรังปี 2560 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะให้การส่งเสริมและสนับสนุน เป้าหมายเกษตรกร

22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 60,000 ครัวเรือน พื้นที่ 300,000 ไร่ วงเงิน 636.52 ล้านบาท และโครงการ 3 สนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ปี 2559/2560 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสนับสนุนสินเชื่อ วงเงิน 2,130 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.59 ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มต้นโครงการเกษตรประชารัฐ หลังจากนั้นไป 882 ศูนย์เรียนรู้ทั่วประเทศจะต้องทำงานหนักขึ้นและผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมเกษตรกร รวมทั้งให้ความรู้ใหม่ๆ แก่เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้ทั่วประเทศ

ขณะที่นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดงาน “มหกรรมธงฟ้า อิ่มท้องทั่วไทยไปกับหนูณิชย์” ซึ่งกรมการค้าภายในจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่

1-5 มิ.ย.2559 ณ ฮอลล์ 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อรวบรวมร้านอาหารปรุงสำเร็จ ราคาประหยัด ที่เข้าร่วมโครงการ “หนูณิชย์..พาชิม” จากทั่วประเทศ ซึ่งตั้งแต่เปิดโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 มีร้านเข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมาย 10,000 ร้านทั่วประเทศแล้วเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนหาซื้ออาหารปรุงสำเร็จ ราคาประหยัด สะอาดและอร่อย ไม่เกินจานละ 35 บาท

## เกษตรฯ ปลอยกู้สินเชื่อ 1.8 พันล้านบาท อุมเกษตรกรเจอแล้งชดเชยดอกเบี้ย 3%

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งและอากาศร้อนทำให้เกิดผลกระทบต่อสวนผลไม้ของเกษตรกร ซึ่งทำให้ผลไม้ยืนต้นตาย ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ จึงได้พิจารณาเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง โดยปล่อยเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 1,845 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะให้ชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% วงเงิน 748 ล้านบาท แบ่งออกเป็นพื้นที่ทำการเพาะปลูกที่มีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง 25,000 ไร่ วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 306 ล้านบาท และพื้นที่ที่ผลผลิตเสียหาย รวม 120,000 ไร่ วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 442 ล้านบาท โดยเบื้องต้นเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง รัฐบาลจะให้การชดเชยให้ก่อน วงเงิน 1,690 บาทต่อไร่ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)

นอกจากนี้ ยังเตรียมเสนอแนวทางให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้แก่ ให้ ธ.ก.ส.ขยายระยะเวลาชำระเงินกู้ออกไปอีก 2 ปี วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท และลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิมที่ต้องชำระลง 3% โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.แทนเกษตรกร 3%, ปลอยสินเชื่อเพื่อการปลูกใหม่ทดแทนต้นเดิมที่เสียหายจากภัยแล้ง อัตราไร่ละ 10,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ หรือ 150,000 บาทต่อราย รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่เกิน 120,000 ไร่ โดยพื้นที่เสียหายต้องผ่านการรับรองจาก ก.ช.ภ.จ. วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยในอัตราเอ็มอาร์อาร์-2% (ปัจจุบันเอ็มอาร์อาร์เท่ากับ 7%) หรืออัตราดอกเบี้ย 5% และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ไม่เกิน 4 ปี เป็นต้น.





มอบใบจดทะเบียนสหกรณ์...พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 พร้อมมอบใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินช้างใหญ่ จำกัด โดยมีนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายเจริญ คิริไชยา สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้

# แวดวง



## ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2559.....● ชาวแรก...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ท้องที่อำเภอครบุรี เลิงสา และป่ากรงชัย จำนวน 11 แปลง โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบ หนังสืออนุญาตดังกล่าวให้แก่ผู้แทนเกษตรกร.....● เรื่องดีๆ...พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 (High-level Segment of the Second Session of the United Nations Environment Assembly of UNEP : UNEA2) ณ สำนักงานใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง สหประชาชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา โดยมี นายประสิทธิ์พร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบีได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนไทย.....● นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์ ได้พิจารณากำหนด "ข้าวสาลีเมล็ด" เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ โดยกำหนดให้คุณภาพหรือ มาตรฐานได้แก่ โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 ไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ก.ก ไม่มากกว่าร้อยละ 3.0 ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 14.0 และถั่ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.0 ทั้งนี้เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการนำเข้าข้าวสาลี เมล็ดที่ไม่ได้คุณภาพมาจำหน่ายภายในประเทศเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ของเกษตรกรที่ปลูกในประเทศ.....● นายสุรเดช เทียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้นกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการจัดทำแผนที่เขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการผลิตสินค้าเกษตร สำหรับพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดรายชนิดพืช ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ และทำการส่ง มอบข้อมูลแผนที่ดังกล่าวให้แก่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรนำไปใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนและส่งเสริมในระดับพื้นที่ ครบทั้ง 882 ศูนย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติ และส่งเสริมในพื้นที่เขตเหมาะสม (S1 และ S2) มีการ อบรมให้เกษตรกรสามารถดูและใช้แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ของตนเอง.....● นายสิริวิชัย กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงาน จัดรูปที่ดินกลางได้เร่งจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัด รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 โดยมีแผนดำเนินการครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งภาคเหนือ ดำเนินการที่จังหวัดพิษณุโลก ภาคกลางที่จังหวัดชัยนาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ภาค ตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี และภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเชิญเกษตรกร เจ้าของที่ดิน ชุมชน และภาคราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดย เฉพาะภาคประชาชนได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกรในพื้นที่ที่มีศักยภาพได้แสดงความคิดเห็นต่อแผน แม่บทการจัดรูปที่ดินของประเทศ.....● น้ำลดตอผุด...กรมอุทยานแห่งชาติ เป็นกรมระดับต้นๆ กรมหนึ่งของ กระทรวงทรัพย์ฯ ซึ่งมีพนักงาน ข้าราชการ ประมาณ 3,000 กว่าคน และมีรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว เช่น อุทยาน รีสอร์ตทั่วประเทศ สามารถทำรายได้เข้ารัฐได้ประมาณปีละ 1,000 กว่าล้านบาท จึงเป็นที่หมายปอง ของเหล่าข้าราชการที่จะได้มีโอกาสหนึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ แต่ส่วนมากแล้วในอดีตจะเป็นคนของ นักการเมืองคอยผลักดันหนุนหลังอยู่ อย่างน้อยต้องมีหลวงพ่อดำเงินไม่ต่ำกว่า 70-80 กิโล มีเงินน้อยกว่าห้า



# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 2 มิถุนายน 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4563

Col.Inch: 45.50

Ad Value: 40,950

หน้า: 8(ปน)

PRValue (x3): 122,850

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: แวดวงทรัพย์สินทางปัญญา

เลยว่าจะได้ แต่ปัจจุบันต้องเป็นคนตีมีฝีมือเท่านั้น...กรณี นายนิพนธ์ อติตอธิตกรมอุทยานฯ ฉายา กินรวบ ไม่กินแบ่ง อย่างกรณีเสื้อชุดลายพรางจำนวน 8,000 ชุด เป็นเงินทั้งหมด 49 ล้าน ที่ต้องแจกจ่ายให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย ชุดละ 6,200 บาท แต่จากแหล่งข่าวที่ได้ตรวจสอบแล้ว ข้อเท็จจริงไม่เกิน 3 พันกว่าบาท นอกนั้นแบ่งกันกินอย่างอิมหิมิที่มัน และการแต่งตั้งหัวหน้าอุทยานฯ ถ้าเผื่อจะลงตำแหน่งหัวหน้าอุทยานที่ดีๆ ก็ต้องมี 2-3 กิโล ลดหล่นไปตามสถานที่ การแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ-อาวุโส ก็เหมือนจะมีคนคอยเคลียร์หน้าเสือ อักษร ส. ปัจจุบันไปนั่งเป็น ผอ.สำนักทางแถบภาคอีสาน...ช่วย ผากให้ ท่าน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ ช่วยเร่งตรวจสอบในกรณีกิน เรื่องฝายโลกร้อน สมัยท่านองคค์วรรณ เป็น รมว.กระทรวงฯ และกำลังจะขาดอายุความ ทั้งที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแล้ว บุคคลที่ร่วมกันกระทำความผิดยังลอยหน้าเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในกรมทุกวันนี้ ถ้าจะตรวจสอบจริงๆ คงจะไม่ยากเพราะทุกวันนี้ยังไม่ได้ยื่นเลยว่า คดีอะไรบ้างที่จบสิ้นไปแล้ว หรือว่าดีแต่พูด...สุภาษิตว่า ของหลวงตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ปัจจุบันเป็นเพียงแค่คำพังเพยเท่านั้น...555.....● ปิดท้ายข่าว...นายนิพนธ์ ภิญญา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ (จ.พิษณุโลก) ป่าไม้แพร่รุ่น 27 ย้ายจากภาคเหนือมาตั้งเป็นหัวหน้าอุทยานชาติตระการ (จ.จันทบุรี) งานการที่คั่งค้างก็จะได้สิ้นไหล ขอปรบมือดังๆ ให้ครับท่าน.....● แล้วพบกันใหม่พฤษภาคมหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระกูล  
Praser\_tara\_san@yahoo.com